

Forward p.2

“เที่ยวธนบุรี” ทอกย้ำ การเป็นแลนด์มาร์ค
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมย่านฝั่งธน
สู่การเผยแพร่ระดับชาติ

BSRU Spot p.4

นักศึกษา มบส. กว่า 3 รางวัล
แห่งความภูมิใจ

Recent News p.6

มบส. ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติ
ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฝั่งตงและเข้า
ร่วมการประชุมสุดยอดอธิการบดี



violet Frame

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คว้ารางวัลแห่งเกียรติยศ
อันดับที่ 1 ความภาคภูมิใจ (ITA AWARD)
ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

อ่านต่อหน้า 5

“เที่ยวธนบุรี”

ตอกย้ำ การเป็นแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ย่านฝั่งธนสู่การเผยแพร่ระดับโลก



วันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ณัฐรุจ์ เตชะปัญญา และทีมงานนักศึกษาจากบ้านสมเด็จฯ วิทยาลัยดุสิต มอชเพลงและมิวสิควิดีโอ “เที่ยวธนบุรี” ให้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้แทนรับมอบ อาทิ คุณปาริชาติ บุญคล้าย รองผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ททท.) คุณฉัตรชัย ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ คุณทวีเดช ทองอ่อน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง คุณอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง คุณรติวิมล บุญประครอง ผู้อำนวยการสำนักงาน (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) •



เบื้องหลังการถ่ายทำบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส”

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน “วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส” โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมการบันทึกเทปในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้ติดต่อประสานงานและให้การต้อนรับ •



นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร ได้รับรางวัลชมเชย จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประกวดผลงานออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2

นายพงศ์ธร ตีสะทั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชมเชย จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประกวดผลงานออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จากผลงานส่งประกวดกว่า 300 ผลงาน ทำเนียบรัฐบาล .



นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด สื่อสร้างสรรค์ประเภทร้อยกรอง ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

นายแมน คล้ายสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด สื่อสร้างสรรค์ประเภทร้อยกรอง ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารฮอลล์ 9 อิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี .



นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ อุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายรัชชัช ลิ้มประเสริฐ นายพศวัต วิทยานุกุลกิจ และนางสาวอภิสราสกุลสันติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ อุ่น อร่อยง่าย ได้สุขภาพ ปี 4 ซึ่งได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ณ มติชนอคาเดมี .



มรท.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับรางวัลแห่งเกียรติยศ อันดับที่ 1 ความภาคภูมิใจ (ITA AWARD) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ประเภทสถาบันอุดมศึกษา คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ 81 แห่ง ณ อิมแพคเมืองทองธานี ทั้งนี้เป็นเรื่องน่ายินดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สองอีกด้วย



Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ 2/2561 ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ที่ปรึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินรายการในการประชุมครั้งนี้ สำหรับประเด็นในการประชุมได้หารือเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การดำเนินการจัดทำตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเรื่องการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน (2707C) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพม่า และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอธิการบดี

ระหว่างวันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ผศ.ลาวัลย์ พุ่งขจร รองอธิการบดี ผศ.ดร.ณัฐณี มีแก้วกฤษกร ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปีของมหาวิทยาลัยแห่งชาติพม่า และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพม่า ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 55 มหาวิทยาลัย จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน อินเดีย รัสเซีย และอเมริกา •



สำนักกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักกิจการนักศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” รอบมหกรรม ภายใต้แนวคิด “กีฬาเพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 36 ชนิดกีฬา โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในนามจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั้ง 111 แห่ง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ที่กำกับดูแลการตรวจจรรยาบรรณจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าว ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี •



มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงาน Cantata Macau 2018

คณะขับร้องประสานเสียง BSRU Chamber Choir โดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย Dr. Casey Hoh ภายใต้การควบคุมวงของ อ.สุชนิษฐ์ สะสมสิน หัวหน้าภาควิชาดนตรีตะวันตก / รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงในงาน Cantata Macau 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2561 ณ โบสถ์คาทอลิก Se Catedral เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน นักศึกษาได้ทำการแสดงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงผ่านบทเพลงศาสนา บทเพลงคลาสสิก และบทเพลงพื้นบ้าน จากคณะขับร้องประสานเสียงจากนานาชาติ อาทิเช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน เม็กซิโก เป็นต้น ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการขับร้องประสานเสียง เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการแสดงต่อหน้าสาธารณชน การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านดนตรี การทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ •



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมการประชุมสถาบันขงจื้อโลก ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อฝ่ายไทย และ ศ.ดร. อู่ เยี่ยน หู ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ฝ่ายจีน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการประชุมสถาบันขงจื้อโลก ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจิ้งตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) / สถาบันขงจื้อสำนักงานใหญ่ เพื่อร่วมประชุมทบทวนการบริหารจัดการสถาบันขงจื้อทั่วโลก ร่วมกับคณะผู้บริหาร ตัวแทนมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อจำนวนกว่า 2,000 คน จากสถาบันขงจื้อและห้องเรียนขงจื้อทั่วโลก โดยการประชุมในครั้งนี้ ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน และคณะ ได้เป็นตัวแทนสถาบันขงจื้อ ในเขตทวีปเอเชีย เข้าร่วมประชุมและเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันขงจื้อ เพื่อหาแนวทางและวางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับคุณภาพของสถาบันขงจื้อในอนาคต อีกทั้งยังได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2561 ร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและหารือแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อีกด้วย •



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์วิชาการท้องถิ่นและเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้ง 9 สถาบัน •



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จพระยาธิบดีเจ้าพระยารัทธิศาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จพระยาธิบดีเจ้าพระยารัทธิศาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “มหามบูรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล” เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดรูปแบบเสวนาสลับกับการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในและภายนอกตลอดถึงเครือข่ายวัฒนธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการแก่สังคม ณ โรงละคร ศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหามบูรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” หัวข้อ “การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยทำวิจัยในชั้นเรียน” โดยมี ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรโดย ผศ.เพชรชาติ จงประดับเกียรติ และคณะ ณ ห้อง 301101 อาคาร 30 ชั้น 11 คณะครุศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ - ระยะที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 การเขียนโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยทำวิจัยในชั้นเรียน •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” หัวข้อ “การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน (เครื่องมือสำหรับตัวแปรต้น)” ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัศมี ดันเจริญ และ อ.ดร.ศุภิสรา ทดลา บรรยายในเรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน ประเภทเทคนิควิธีการสอน ณ ห้อง 301101 อาคาร 30 ชั้น 11 (อาคารคณะครุศาสตร์) •



วันสิ่งแวดล้อมไทย ชมรมอนุรักษ์ถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สำนักกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตธนบุรี สำนักการระบายน้ำ และหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเขตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วันสิ่งแวดล้อมไทย ชมรมอนุรักษ์ถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตธนบุรี สำนักการระบายน้ำ และหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วเขตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาใน “โครงการลูกบ้านสมเด็จร่วมใจ ทำความดีถวายในหลวง” เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีกิจกรรมเก็บขยะในคลองสมเด็จพระเจ้าพระยา คลองบางไส้ไก่ และเก็บขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ 4 ปี ได้รับเชิญให้แสดงชุด “กระซิบรัก” ในงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ 4 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเชิญให้แสดงชุด “กระซิบรัก” ในงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 “รักชาติ เฟสตีวัล 4.0 คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี •



ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” หัวข้อ “การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน [เครื่องมือสำหรับตัวแปรต้น]”

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : การอบรมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” หัวข้อ “การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยในชั้นเรียน (เครื่องมือสำหรับตัวแปรต้น)” ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัชกร สุวรรณจรัส และ ผศ.ดิเรก อัครชาติ บรรยายในเรื่อง นวัตกรรมการศึกษาสำหรับการวิจัย ในชั้นเรียน ณ ห้อง 301101 อาคาร 30 ชั้น 11 (อาคารคณะครุศาสตร์) •



ฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และวิทยาลัยการดนตรี ร่วมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิงรุก สำนักกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และวิทยาลัยการดนตรี ร่วมเดินหน้าประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 นำทีมโดย ผศ.ธีรฉวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการ อาจารย์ขวัญชัย ช่างเกิด รองผู้อำนวยการ และทีมงานสำนักกิจการนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาทูตกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บางขุนนนท์ และ สวนหลวงพระราม 8 •



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

วันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างทักษะทางปัญญา ให้กับนักศึกษาจำนวน 45 คน ณ วัดดุษิตารามวรวิหาร



ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ และสำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT ให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒน์โยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมระยะที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 15, 16, และ 22, 23 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

- เรื่อง ทักษะการเป็นผู้ประกอบการแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยาการโดย อ.นภัสพร นิยะวานนท์, อ.รัชกร ปัญญาสุพัฒน์
- เรื่อง การวางแผนการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ วิทยาการโดย อ.ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา, คุณฉัตรเทพ ตันติเวชชำนาญ
- เรื่อง การสร้างความรับผิดชอบต่อแบรนด์สำหรับผู้ประกอบการ วิทยาการโดย อ.พัชนี แสนไชย, อ.ประภาวิษณุ พันสทรัพย์สุข
- เรื่อง การจัดการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการและการจัดองค์การสำหรับผู้ประกอบการ วิทยาการโดย อ.กรองทอง ทิพย์โคกสูง, อ.วิศยา หวังพลายเจริญสุข ณ อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 10 •



มรก.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี และคุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี •

Recent news

กองบรรณาธิการ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ



มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือทาง วิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ฮานอย (University of Social Sciences and Humanities-Hanoi) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี (Guangxi University of Foreign Language) มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สู่อุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นความร่วมมืออย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ด้านการร่วมมือการวิจัยและการจัดประชุมนำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติ และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเป็นสำคัญ •



สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสาน พระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เกี่ยวข้าว วันพ่อ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ธีรฉวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษา องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงแขกดำนาเมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี หลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันทำจิตอาสาเก็บกวาดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมและอาคารหอพัก ในมหาวิทยาลัย •



สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร จัดโครงการพัฒนาความรู้และ ศึกษาปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้และศึกษาปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย เรื่องเทคโนโลยี Smart Home & Smart Farm ณ ศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC) ถนนเจริญกรุง จังหวัดกรุงเทพฯ •



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด โครงการการพัฒนาศักยภาพงาน วิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม สู่ความยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์ คณะวิทยเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมทำกิจกรรมและอบรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยต่างๆ ณ ห้อง 9010 อาคาร 9 ชั้น 10 •



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ ใช้เทคโนโลยี ZOOM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน”

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยี ZOOM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน” ซึ่ง ZOOM เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดประชุมทางไกล สามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย นิเทศน์ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง 9010 อาคาร 9 ชั้น 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี •



มูลนิธิสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสมภพ 210 ปี สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มูลนิธิสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสมภพ 210 ปี สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมจตุรมุข ชั้น 12 •



สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เกี่ยวข้าววันพ่อ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ชลิต วณิชยานันต์ รองอธิการบดี ผศ.ธีรฉวัลย์ ปานกลาง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษา องค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานในรัชกาลที่ 9 “เกี่ยวข้าววันพ่อ” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงแขกดำนาเมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอุทงทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี หลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันทำจิตอาสาเก็บกวาดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารเรียนรวมและอาคารหอพัก ในมหาวิทยาลัย •



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 พร้อมจัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และอวยพรในโอกาสอายุครบ 80 ปี ของศาสตราจารย์ นายแพทย์พยนต์ จุฑากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตนอม (ช่วง บุนนาค) •



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ใต้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักกีฬา และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ ได้เชิญถ้วยพระราชทานแห่ไปตามถนนอิสรภาพ ถนนประชาธิปไตย วนรอบวงเวียนใหญ่ แล้วแห่เข้าโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมเชิญถ้วยพระราชทานประดิษฐาน ณ ปริมณียะ โรงเรียนสาธิตฯ โดยผู้อำนวยการ ผอ.ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ได้ทำพิธีรับถ้วยพระราชทาน ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) ใต้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 “สุริยะเกมส์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก ซึ่งปีนี้ไม่มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 9 โรงเรียน โดยจัดการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1.ฟุตบอล (ระดับชั้น ป.1 - ป.3) 2.ฟุตบอล(ระดับชั้น ป.4 - ป.6) 3.ฟุตซอล(ระดับชั้น ป.1 - ป.3) 4.ฟุตซอล(ระดับชั้น ป.4 - ป.6) 3.แชร์บอล 4.แชร์บอล 5.เปตอง 6.เทเบิลเทนนิส 7.เทนนิส 8.ตะกร้อ 9.ว่ายน้ำ 10.กรีฑา 11.วอลเลย์บอล •



มบส. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ “การใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ “การใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ” ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา (กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา •



Short News



ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 1/2 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 การสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 1/2 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา •



บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.อัศวินันท์ อัศวรัชต์โกติน รองคณบดี เข้าร่วมประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ณ โรงแรมพหลแมน จ.ขอนแก่น •

Announcement

PR BSRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้อันดับ 1

ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ จำนวน 81 แห่ง

ออกแบบโดย ประชาสัมพันธ์ อ.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU News | prinfo_bsrु | PRInfo BSRU | 0-2473-7000 ต่อ 1993

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 93.57 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 21 แห่ง •

PR BSRU

สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่

1

เข้าระบบ
<http://admission.bsrุ.ac.th>

2

ลงทะเบียน
เข้าใช้ระบบ

3

กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน
กด "สมัครเข้าศึกษาต่อ"

4

พิมพ์ใบแจ้ง
ค่าธรรมเนียม

5

ช่องทาง
การชำระเงิน

6

ตรวจสอบสถานะ

ออกแบบโดย ประชาสัมพันธ์ อ.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU News | prinfo_bsrุ | PRInfo BSRU | 0-2473-7000 ต่อ 1993

สมัครเรียนที่ BSRU ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่

วิธีง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน

- 1.เข้าระบบ
- 2.ลงทะเบียน
- 3.กรอกข้อมูล
- 4.พิมพ์
- 5.ช่องทางการชำระเงิน
- 6.ตรวจสอบสถานะ

สมัครเรียนได้ที่ : <http://admission.bsrุ.ac.th> หรือ bsru.me/regist •

Announcement

คำนิยามองค์การ มบส. MORALITY

MORALITY

- Moral = คุณธรรมประจำใจ
- Orderliness = วินัยประจำตน
- Responsibility = เปี่ยมล้นความรับผิดชอบ
- Adoration = หอบใจใฝ่องค์การ
- Loveliness = เอื้ออาทรแบ่งปัน
- Innovation = สร้างสรรค์ความรู้ใหม่
- Teamwork = ร่วมใจพัฒนา
- Yield = นำพาสู่ความสำเร็จ

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีคุณธรรม และความโปร่งใส
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- คำกล่าวแสดงเจตจำนงของอธิการบดีในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใสต่อบุคลากรและสาธารณชน
- ปรากฏ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปรากฏ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ปรากฏ เรื่อง การติดตามการปฏิบัติราชการ การบริการวิชาการ และการสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพทางวิชาการตามแนวการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ประมวลภาพการขับเคลื่อนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

MORALITY

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่การประเมิน ข้อบังคับ และประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ

Designed by PRInfo

BSRU News PRInfo BSRU 0-2473-7000 ต่อ 1115, 1190

BSRU bulletin

เอกสารข่าวรายเดือน จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางงานด้านการศึกษา วางแผนทุกวันที 1

BSRU Bulletin เอกสารข่าว, ตั้งชื่อตามสิ่งพิมพ์ **The Bulletin** ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ข่าวในประวัติศาสตร์วงการสิ่งพิมพ์ ก่อตั้งขึ้นโดยสองนักวารสารศาสตร์คนสำคัญ คือ **J.F. Archibald** และ **John Haynes** ที่พิมพ์เผยแพร่ฉบับแรกเมื่อ 31 มกราคม 1880 ในยุคนั้น The Bulletin มีบทบาทสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในฐานะสิ่งพิมพ์ที่เสนอข่าวสารและงานเขียนต่างๆ ปัจจุบันนิตยสารฉบับนี้ยังคงออกเผยแพร่ใน Australia ทุกสัปดาห์ ในฐานะ newsmagazine โดย Australian Consolidated Press มี John Lehmann เป็นบรรณาธิการบริหาร

คณะทำงาน BSRU bulletin

บรรณาธิการข่าว : อาจารย์พรธนา พูนพิน

กองบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนัย สิงห์คลีวรรณ / น.ส.บุษบง ชูเพียร / นายภาคภูมิ กัลยาณคุณวุฒิ / อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด / อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ์ / อาจารย์อรรษา แสงมหาชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ / น.ส.พรสุดา เมืองมูล / น.ส.กัณฑ์กัญญ์ อิทธิสถิตกุลชัย และคณะกรรมการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

บรรณาธิการฝ่ายออกแบบ : อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล

ถ่ายภาพ : นายภาคภูมิ กัลยาณคุณวุฒิ / น.ส.พรสุดา เมืองมูล / น.ส.กัณฑ์กัญญ์ อิทธิสถิตกุลชัย / น.ส.นภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ และเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

การส่งข่าวเพื่อลงตีพิมพ์

หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถส่งข่าวสาร / ข้อเขียน เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ส่งข้อมูลและภาพประกอบข่าว ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ■ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1 โทร.1993 ■ กล้องข้อความ BSRU NEWS facebook Fanpage และ ■ e-mail : prinfo@bsru.ac.th

มบส. เปิดรับสมัคร ปี 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน)

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่
ที่เว็บไซต์ <http://admission.bsru.ac.th>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2473 7000 ต่อ 1711

รอบ 2 โควตา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCA562)
ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การรับแบบโควตา
【พิจารณาจากผลการเรียน】
เปิดรับสมัคร
25 ธ.ค. 61 –
25 มี.ค. 62

มีมากกว่า 70
หลักสูตร

สมัครออนไลน์ได้ที่
admission.bsru.ac.th

สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

สามารถโทรสอบถามข้อมูลสมัครได้ที่ 0 2473 7000 ต่อ 1715, 1998

คลิก fanpage
รับข่าวสาร
มหาวิทยาลัย



ฉบับ pdf file



ช่องทางการรับ BSRU Bulletin
ฉบับสิ่งพิมพ์ สามารถรับได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1

ฉบับ pdf file สำหรับระบบ android และ ios
bsru.me/pr หรือ
<http://prinfo.bsru.ac.th/>

ฉบับ e-book www.issuu.com/prinfo